

# ชงพิมพ์เขียวปฏิรูปภาคเกษตร

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” เตรียมเสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปภาคเกษตร เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่ หนุนตลาดนำการผลิต

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมพิมพ์เขียวแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ขนาด 1,000 ไร่ เพื่อเป็นโมเดลในการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือ 4 พันธมิตรในการขับเคลื่อน และผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งจะเป็นการใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อช่วยดึงราคาสินค้าเกษตรและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

“แผนนี้จะสอดคล้องกับแผนปฏิรูปภาคเกษตรในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนนำมาเชื่อมโยงกับแผนการผลิตของประเทศ แก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และไม่มีตลาด แม้ขณะนี้ทั่วประเทศมีแปลงใหญ่กว่า 5,000 แปลง แต่เอกชนที่รับซื้อมีเพียง 1,000 กว่าราย จะเกิดปัญหาเดิมไปสู่เกษตรกร ดังนั้นภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิตจะให้ความสำคัญกับ 4 พันธมิตร ซึ่งมีกลไกข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวหลัก หัวใจสำคัญคือการปรับทัศนคติและความคิดของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ” นายกฤษฎา กล่าว

ทั้งนี้ 4 พันธมิตร ประกอบด้วย  
1.ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  
2.เกษตรกรเจ้าของที่ดิน 3.ภาคเอกชนตลาดประชารัฐ 4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน เช่น กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม

มหาดไทย เป็นต้น

นายกฤษฎา กล่าวว่า ในวันที่ 4 มี.ค. จะมีแถลงเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร 149 ล้านไร่ เพื่อผลักดันให้เป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัย ตามที่ได้แจ้งกับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งจะดำเนินการได้ภายใน 2 ปี โดยขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการรอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ตระวจรายละเอียดใน 5 ร่าง ประกาศกฎกระทรวงควบคุมจำกัดการใช้ 3 สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต คอริริไพโรฟอส ซึ่งคาดว่าจะส่งกลับมาสืบดาหน้าหน้า โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอทางกระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อนแล้ว ซึ่งนายกฯ ได้รับทราบปัญหาและสั่งการแล้วคาดว่าจะออกมาได้เร็วๆ นี้ เพื่อเดินหน้านำมาตรการลด เลิก ใช้สารเคมี นำไปสู่การทำเกษตรปลอดภัย

สำหรับแนวทางรับมือปัญหาก็แล้วนั้น พื้นที่ในเขตชลประทาน 30 ล้านไร่ทางกรมชลประทาน ยืนยันว่ามีเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้ง สามารถบริหารจัดการน้ำได้ แต่ยังมีเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอให้เว้นการทำนาและหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยยังทำนาปรังต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ส่งทีมงานไปทำความเข้าใจ ถ้าน้ำไม่พอเกิดความเสียหายจะไม่ได้รับค่าเยียวยาขาดหายจากรัฐกรณีเกิดภัยพิบัติ ■